

Tin Huyện Hải Hậu :

vHội nghị liên tịch thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười bảy HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 30-5, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch để thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười bảy HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Trần Minh Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã trình bày Thông báo, Kế hoạch dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Mười bảy HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra trong 1 ngày (Dự kiến ngày 17/7/2024). Tại đây, HĐND huyện sẽ xem xét, thông qua các nội dung gồm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện theo quy định của pháp luật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của huyện; các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, các ngành trong khối Nội chính và các Ban của HĐND huyện...

Trong chương trình kỳ họp có nội dung mới đó là: Thực hiện quy trình giải tán Phòng Y tế huyện chuyển chức năng quản lý nhà nước về Y tế về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. UBND huyện trình HĐND huyện tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư một số công trình, dự án đầu tư công.

Để chuẩn bị tốt nội dung, chương trình kỳ họp, Thường trực HĐND đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó đề nghị Thường trực Huyện ủy, Ban TVHU có kế hoạch tổ chức các hội nghị để xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng trước khi UBND huyện trình kỳ họp. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan tham mưu chuẩn bị tài liệu phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện; tài liệu phục vụ hoạt động thẩm tra, giám sát và tài liệu chính thức trình tại kỳ họp đảm bảo theo quy định.



Đồng chí Trần Minh Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri, phối hợp chuẩn bị chu đáo các báo cáo, tờ trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, thống nhất về số liệu, thời gian hoàn thành. Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự huyện chuyển bị báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, đặc biệt thời điểm lấy số liệu báo cáo của các ngành. Các đại biểu HĐND thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân trước, trong và sau kỳ họp theo luật định. Chủ động nghiên cứu tài liệu kỳ họp, thực hiện giám sát tại kỳ họp. Tham gia tích cực và trách nhiệm trong việc thảo luận và quyết định các nội dung trong chương trình kỳ họp. Đồng chí đề nghị Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện thực hiện tốt việc tuyên truyền trước, trong và kết quả sau kỳ họp, đặc biệt tuyên truyền sâu rộng các ý kiến, kiến nghị, chất vấn và nội dung trả lời chất vấn. Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện, góp phần vào thành công chung của kỳ họp./.

Nguồn : <https://haihau.namdinh.gov.vn/>